



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)

**การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง:** วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง ( กองทุนวันละบาท ) เพื่อพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ , งบประมาณการเงินกองทุนฯ , การพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกฯ , การพิจารณาเพิ่มขั้นการให้ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ



**การให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด:** วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง มอบหมายให้ นายสกันธ์ กลางชนีย์ รองนายกฯ และ นายจักรภัณท์ พันธุ์ชัย หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นาเลิง พร้อมผู้นำชุมชนร่วมให้ข้อมูลกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กรณี สามีมของนางชนิษฐา สมบูรณ์ ประชาชน บ้านแห่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเลิง ได้ยื่นคำร้องแทนภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุ และต้องการดำเนินคดีแพ่งอย่างคนอนาถา เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และขอให้ศาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนความแทน ซึ่ง อบต.นาเลิง ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับจาก อบต.นาเลิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



**โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน** : วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและประชาชนตำบลนาเลิง เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี อุทิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมกับให้บริการด้านต่างๆ เช่น กองการศึกษา นำ รถ Mobile ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ให้บริการ , กองสาธารณสุข การตรวจสุขภาพประชาชน โดย รถ Ultrasound เคลื่อนที่ , การให้ความบันเทิงสนทนาการแก่ประชาชน , กองส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด จากศูนย์โอท็อปซีดี , การให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดย งานนิติการ และ กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลนาเลิง ฯลฯ



**พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลในประเพณีขึ้นอาคารใหม่** : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลในประเพณีขึ้นอาคารใหม่ อาคารคัดแยกถุงพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมและสำนักงานกองทุนขยะเพื่อมาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.นาเลิง ผู้นำท้องที่ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว



**การประชุม คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง ระดับหมู่บ้าน**: วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุม คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง ระดับ หมู่บ้าน ( กสม. ) เพื่อซักซ้อมและประชาสัมพันธ์ความเข้าใจระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ , ประชาสัมพันธ์ การขอทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ , ติดตามและประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บค่าสมาชิกพร้อมรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ



**ประชุมปรึกษาหารือ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การดำเนินการการจัดการแข่งขัน กีฬานาเลิงสัมพันธ์ด้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒:** วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้เชิญ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.เลิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง เพื่อปรึกษาหารือ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การดำเนินการการจัดการแข่งขันกีฬานาเลิงสัมพันธ์ด้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่ประชุม มีมติ ให้จัดจัดการแข่งขันกีฬานาเลิงสัมพันธ์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒



**กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน:** วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยมีหลักสูตร ดังนี้ ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ , การออกกำลังกายด้วยวิธีเดินจงกลม, และการดูแลสุขภาพและบริหารร่างกายด้วยตนเอง ฯลฯ เพื่อให้โรงเรียนผู้สูงอายุ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน



**รังวัดที่ดินของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด:** วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคั่งสะอาด ร่วมรังวัดที่ดิน กับ เจ้าหน้าที่ รังวัดที่ดินของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำแนวเขตปักพิกัด การขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุ ในการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั่งสะอาด



**พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า:** วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โดย อบต.นาเลิง มอบหมายให้ นายสกนธ์ กลางชนีย์ รองนายก อบต.นาเลิง และ นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย หัวหน้าสำนักงานปลัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว



**กิจกรรม kick off การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ :** วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขและงานพัฒนาชุมชน อบต.นาเลิง ร่วมกิจกรรม kick off การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติคีตะมวยไทย ๑๐ ท่า ตามโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยร่วมการออกกำลังกายแบบคีตะมวยไทย ๑๐ ท่า



การรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อฅาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง : วันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อฅาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวนสมาชิก ๓๔๑ ครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การประชุม คณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) : วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุม คณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) และประเมินผลแผนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เพื่อประเมินการว่าได้ดำเนินการตามแผนฯต่างๆเพียงใด และนำผลการประเมิน รายงาน นายกองค้การการบริหารส่วนตำบลนาเลิง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงต่อไป



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง